



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามประกาศลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตำแหน่งเลขที่ อ ๕๘
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๕๘
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ตำแหน่ง
เลขที่ อ ๕๘ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดังนี้

๑.น.ส.จันทนา สวัสดิ์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๕๘ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน

๒.ชื่อผลงาน แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชน

๓.สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๑๐๐ %

๔.ข้อเสนอ แนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา

หากมีผู้ประสงค์ทักท้วง ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้ โดยยื่น
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวดำเนินการจัดส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๔ ชุด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายชัยยงค์ ตูลารักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา